

12-2010 Thư Cha Gia Trưởng Linh Hướng

THƯ CHA GIA TRƯỞNG LINH HƯỚNG

Mùa Giáng Sinh 2010

Quý

ông bà anh chị em trong GĐBAPL thân mến,
Trước hết xin gửi lời chào mừng đến tất cả quý hội viên mới, đặc biệt quý ông bà anh chị em ở ngoài tiểu bang California. Hằng năm, Gia Đình Bác Ái Phaolô thật hân hạnh đón tiếp nhiều hội viên lần đầu đến với GĐBA qua việc ghi danh. Cám ơn Chúa đã gửi những tấm lòng vàng cho GĐBA để tất cả chúng ta lại càng hăng say hơn trong việc bác ái.

Việc tăng số hội viên đồng nghĩa với việc tăng số "NỤ HỒNG" trong GĐBA. Thật không gì quý giá hơn cho một đoàn thể, một tổ chức cho bằng việc hiện diện của người trẻ. Tuy nhiên giúp cho con cháu tham gia vào Nụ Hồng không chỉ giúp ích cho mục đích của GĐBA nhưng còn là một việc đào tạo rất tốt cho chính con em của chúng ta nữa. Còn gì đẹp hơn khi trái tim của một con người biết rộng mở trước những nhu cầu của người khác!

Mãi mãi mùa Giáng Sinh là mùa của thánh thiện, bình an và tươi vui cho toàn thể vũ trụ và nhân loại bởi vì đây là thời điểm lịch sử Thiên Chúa đã "tự mở trái tim của mình" qua Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ đã tặng ban chính Con Một mình!" (Gioan 3:16). Thiên Chúa là thánh thiện vì Ngài luôn tặng ban trọn vẹn chính Ngài và vô điều kiện. Ông gọi Kitô hữu là "nên thánh" như Thiên Chúa. Thường "nên thánh" được hiểu rất thô thiển là người "đầu cúi xuống, đôi tay chắp lại, miệng cầu kinh, siêng năng đi nhà thờ, gia nhập hội đoàn...". Mầu nhiệm Thiên Chúa giáng sinh nhập thể soi sáng cho biết "nên thánh" là hoàn toàn "nên giống Chúa" bằng việc "sống như Chúa": là cho đi, cho đi trọn vẹn và nhưng không:

Nếu bạn cho mình là người Kitô hữu sống đức tin mạnh mẽ, bạn phải là người quan tâm đến những nhu cầu của mọi người xung quanh, đặc biệt những người nghèo.

Nếu bạn cho mình là người Kitô hữu chuyên cần và sốt sắng cầu nguyện, bạn phải là người sẵn sàng dẫn thân đến với anh chị em trên thế giới, đặc biệt những người đau khổ.

Nếu bạn cho mình là người Kitô hữu thánh thiện, bạn phải là người đầy tâm hồn yêu thương, chia sẻ đối với mọi người, đặc biệt với những ai đang sống đời lầm than.

Nếu bạn cho mình là người Kitô hữu năng học hỏi và cầu nguyện Kinh Thánh, bạn phải là người thông thạo những vấn đề nhân sinh, đặc biệt những vấn đề về công bằng xã hội.

Nếu bạn cho mình là người Kitô hữu nhiệt thành Nhà Chúa, bạn phải là người đầy nhiệt huyết xây dựng một ngôi nhà thế giới thật đầm ấm và an vui.

Nếu bạn cho mình là người Kitô hữu đầy lòng kính tin đón nhận Thánh Thể hằng ngày, bạn phải là người kính trọng mọi anh chị em khác tính tình, màu da, ngôn ngữ, tôn giáo.

Nếu bạn cho mình là người Kitô hữu chân chính, bạn phải là người đầu tiên tha thứ và sống hết mực tốt lành với những "kẻ thù".

Nếu bạn cho mình là người Kitô hữu trưởng thành, bạn là người luôn luôn và đầu tiên nghĩ tới người khác, làm cho đời họ bình an, tươi vui, hạnh phúc và dẫn thân hơn.

Nguyện chúc cho nhau trong mùa Giáng Sinh này được ơn "nhập thể" của Chúa Giêsu Kitô để tất cả chúng ta thêm hân hoan, nhiệt tâm với anh chị em nghèo khổ trên thế giới này hơn.

LM Gia Trưởng Phaolô Trần Đức Hùng, SDB

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-123_3-123_4-689/